



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๑๙๙

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย/รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์/รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์/รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ/รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ/ ผู้อำนวยการสำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา/ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่/ ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ และสำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาได้สรุปผลการประเมินฯ เสนอที่ประชุม คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี นั้น

ที่ประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับทราบผลการประเมินฯ ดังกล่าวแล้ว และมีข้อเสนอแนะและมติมอบหมายผู้รับผิดชอบ เสนอคณะกรรมการบริหารฯ ดังนี้

๑. รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ และกองแผนงาน ต้องไปดำเนินการเรื่องแผน ให้เข้มแข็ง สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณะ/สำนัก เปลี่ยนทัศนคติจากการทำงานที่เน้นเชิงปริมาณ เป็นการทำงานเชิงยุทธศาสตร์ที่เน้นคุณภาพมากขึ้น

๒. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และผู้ช่วยอธิการบดีที่เกี่ยวข้อง ต้องรับผิดชอบร่วมกันแก้ไขปัญหาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ต้องทำงานเชิงยุทธศาสตร์ บูรณาการการทำงานในคลัสเตอร์นักศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมต้องใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการปฏิบัติงาน และต้องบูรณาการการทำงานร่วมกับคณะ/สำนัก เป็นต้น

๓. รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ รับผิดชอบดำเนินการด้านการบริการวิชาการ และการวิจัย ต้องวางยุทธศาสตร์เรื่องดังกล่าวให้ชัดเจน และกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบดำเนินการให้เป็น รูปธรรม และควรผลักดันเรื่องการนำนวัตกรรมของนักวิจัยมหาวิทยาลัยไปต่อยอดในเชิงธุรกิจ

๔. รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ รับผิดชอบหลักในการบูรณาการการทำงาน หน่วยงานภายใต้คลัสเตอร์นานาชาติให้เข้มแข็ง โดยมีฝ่ายวิชาการเข้ามาช่วย เช่น บัณฑิตวิทยาลัย คณะ เป็นต้น เพื่อผลักดันการจัดตั้งศูนย์นานาชาติ โดยประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา ด้านต่าง ๆ และสรุปผลเสนอในวันที่ ๙-๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เช่น

- พิจารณาว่าจะจัดตั้งศูนย์นานาชาติ หรือจะเป็นวิทยาลัยนานาชาติ ต้องให้ได้ข้อสรุป วางโครงสร้างหน่วยงานให้ชัดเจน เช่น งานบริการ งานแผน งานสารบรรณ เป็นต้น จะกำหนดให้หน่วยงานใดเป็นผู้สนับสนุนหลัก หน่วยงานงานสนับสนุนรอง เรื่องบุคลากรต้องพิจารณาคัดเลือก พนักงานที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการต่างประเทศหรือจำเป็นต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญต้องเสนอมาร และให้จัดทำโครงการจัดตั้งฯ จะต้องใช้งบประมาณเท่าใด ให้นำเสนอขึ้นมาให้ครบและครอบคลุมทั้งงาน เงิน คน พิจารณากันตามขั้นตอน เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ตามลำดับ หากนำเข้าสภาครั้งต่อไปจะทันหรือไม่ (วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)

- วิธีการ ให้ดำเนินการอย่างมีส่วนร่วม โดยเชิญคณะ/สำนัก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมา ประชุมหารือร่วมกันเพื่อสร้างความเข้าใจว่าเรื่องดังกล่าวอยู่ในวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและต้อง ดำเนินการ คณะใดที่มีหลักสูตรนานาชาติ ต้องมาหารือกันอย่างจริงจัง ร่วมกันพิจารณาจำแนกประเภท หลักสูตรให้ชัด ๆ ว่าจะเปิดเป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอก หลักสูตร ประกาศนียบัตร หรือหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เลือกลงมาก่อนอย่างน้อย ๓-๔ หลักสูตร ต้องเป็น หลักสูตรนานาชาติ มีความเป็นเกษตร และมีที่มาจากองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย เรื่องเกษตรอินทรีย์ อาเซียนจะมาเรียน ซึ่งต้องอาศัยทุน แต่เราไม่ได้ขาดแคลนสิ่งเหล่านี้ หลักสูตรหนึ่ง หากเป็นในระดับ อาเซียน มีนักศึกษา ๑๐ คนก็มากพอแล้ว หลักสูตรของมหาวิทยาลัยต้องคัดสรรจากคณะ ต้องนำ องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยออกมาเป็นหลักสูตร ๒ หลักสูตร เช่น เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ สหวิทยาการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิสังคมฯ เป็นต้นหลักสูตรเหล่านี้เป็นไปในทางเดียวกัน และ จัดทำเป็นหลักสูตรอบรมยังได้ อบรมระยะสั้น ระยะยาว แล้วได้ไปประกาศ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ รับทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ และมีมติ ดังนี้

๑. ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

๒. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา นักศึกษาฯ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ผู้อำนวยการ กองแผนงาน และผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ พิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ ที่ประชุมรองอธิการบดีฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกคากิจ)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ